



ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี แบบรับตรงสถาบันฯ (รอบพิเศษ)
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
ประจำปีการศึกษา 2564

ตามที่ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี แบบรับตรงสถาบันฯ (รอบพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งบัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี แบบรับตรงสถาบันฯ (รอบพิเศษ) ดังรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วงศ์ศิริพิทักษ์)
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

ข้อควรทราบและถือปฏิบัติ :

1. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะต้องชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า) ทางอินเทอร์เน็ต โดยช่องทาง/วิธีการเข้าไปพิมพ์ใบชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ โดยการ Login เข้าระบบรับสมัคร ผ่านทาง link <https://new.reg.kmitl.ac.th/admission> โดยใช้ Username และ Password ที่เคยสมัครไว้ และเข้าไปที่เมนู รายการที่สมัคร และไปยังสาขาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา และกดพิมพ์ใบชำระเงิน

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนต้องพิมพ์ใบชำระเงิน และชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า) ระหว่างวันที่ 21 -22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 และชำระเงินตามวัน เวลา และวิธีการที่สถาบันฯ กำหนดเท่านั้น หากไม่ปฏิบัติตามเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์จากการเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ

การชำระเงินสามารถทำได้ 2 ช่องทาง

- ช่องทางการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน (ได้ทุกระนาการ) โดยแนะนำให้ใช้การสแกนบาร์โค้ดในใบชำระเงิน เพื่อความถูกต้องของผู้ชำระเงินแต่ละคน
- ช่องทางการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ (เฉพาะธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น) (โปรดตรวจสอบว่าพนักงานธนาคาร ระบุข้อมูลการชำระของผู้ยืนยันสิทธิ์ถูกต้องหรือไม่ หรืออาจให้ที่เคาน์เตอร์สแกนการชำระเงินจากบาร์โค้ด)

อัตราค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย)

คณะ	ค่ายืนยันสิทธิ์/ค่าธรรมเนียมการศึกษา ล่วงหน้า (ต่อ 1 ภาคการศึกษา)
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร	
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิทยาเขตชุมพรฯ)	20,000 บาท
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาเขตชุมพรฯ) ได้แก่ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ	15,000 บาท

คณะ	ค่ายืนยันสิทธิ์/ค่าธรรมเนียมการศึกษา ล่วงหน้า (ต่อ 1 ภาคการศึกษา)
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิทยาเขตชุมพรฯ) สาขาวิชาวิศวกรรมอาหารและการจัดการ	19,000 บาท
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (วิทยาเขตชุมพรฯ) สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ	16,000 บาท
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (วิทยาเขตชุมพรฯ) สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ควบสองปริญญา การจัดการท่องเที่ยวและการบริการ (ม.รังสิต) และสาขาวิชาบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ควบสอง ปริญญา การจัดการธุรกิจการบิน (ม.รังสิต)	29,000 บาท

ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว จะสามารถตรวจสอบผลการชำระเงินได้หลังจากการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว 3 วันทำการ Login เข้าระบบรับสมัครในหลักสูตรที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา <https://new.reg.kmitl.ac.th/admission>

2. เมื่อชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า) เรียบร้อยแล้ว จะต้องมารายงานตัวเป็นนักศึกษาที่สถาบันฯ แบบออนไลน์ และดำเนินการเพื่อยื่นเอกสารทางการศึกษาต่างๆ (ไม่ต้องเข้ามาที่สถาบันฯ) โดยสำนักทะเบียนและประมวลผลแจ้งกำหนดการรายงานตัวออนไลน์และขั้นตอนการจัดส่งเอกสารสำหรับการรายงานตัวให้ทราบทาง www.reg.kmitl.ac.th และ <https://new.reg.kmitl.ac.th/admission>

สามารถเข้าดูรายละเอียดข้อแนะนำการรายงานตัวแบบออนไลน์ ทาง www.reg.kmitl.ac.th โดยไปที่หัวข้อประกาศ “ข้อแนะนำการรายงานตัวเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี แบบออนไลน์”

3. สำหรับขั้นตอนและรายละเอียดเรื่องการตรวจสอบสุขภาพนักศึกษาแรกเข้า ดำเนินการโดยคณะแพทยศาสตร์ สจล. ติดตามได้ที่ทาง <http://medicalcenter.kmitl.ac.th/events/>

หมายเหตุ

- 1) ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในคณะหนึ่งแล้ว ไม่สามารถโอนเงินจากคณะเดิมไปยังคณะอื่นได้
- 2) สถาบันฯ จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้าที่ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ทาง Facebook: [Admission.KMITL](https://www.facebook.com/Admission.KMITL) หรือ email: admission-reg@kmitl.ac.th

แสดงรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2564

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ลำดับที่	เลขที่ผู้สมัคร	ชื่อ - นามสกุล	สาขาวิชา
1	42347	นาย วีรพงศ์ นาคหญิงดี	บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
2	42367	น.ส. พกามาส อองอาจ	บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
3	42475	นาย ธนกร อารีจิต	บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
4	42346	นาย อภิเดช ก้อนศรีษะ	วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
5	42371	น.ส. สาทิตา บุญวงศ์	วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
6	42518	นาย นันทศักดิ์ ปานทองทา	เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช
7	42530	นาย กิตติธัช แสงแก้ว	เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช
8	42344	นาย อัษฎาวุธ แต่งทอง	สัตวศาสตร์ แขนงการผลิตและธุรกิจปศุสัตว์
9	42431	นาย ชีรภัทร์ ไสสว่าง	สัตวศาสตร์ แขนงการผลิตและธุรกิจปศุสัตว์
10	42343	นาย เกษตร ลมวิสัย	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
11	42439	น.ส. กัญญาพัชร เทศทำ	วิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมเครื่องกล
12	42349	นาย จิรพุมิ รอดไผ่ล้อม	วิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ
13	42384	นาย ชนะชัย นาคสอั้ง	วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
14	42428	นาย อนุเทพ เตียวตระกูลวัฒน์	วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
15	42525	นาย บริพัตร ลออศิริงาม	วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

